



บันทึกข้อความ

กตธ.
เลขที่ 1071
วันที่ 30 ม.ค. 60
เวลา ๑๖.๒7 น.

ส่วนราชการ สล.ปลค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๕๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๖๓๓๘๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปลค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญ คำกล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังชिरุจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>พิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฤกษ์ระหว่างเวลา ๑๗.๑๕ - ๒๑.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ</p> <p>นพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ มีขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความสูง ๕.๑๐ เมตร ลักษณะเป็นฉัตรขาว ๙ ชั้น แต่ละชั้นของฉัตรมีระบายชลิบทองแผ่นลวด ๓ ชั้น ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง ๑๔ ซ่อ ปลียอดฉัตรเป็นทรงองค์ระฆังต่อด้วยบัวกลุ่ม ปลียอดฉัตรทำด้วยทองเหลืองกลึงปิดทอง นพปฎลเศวตฉัตรเป็นฉัตรสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีแล้ว ฉัตรเป็นเครื่องสูง มีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ โดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่าง เป็นเครื่องสูงที่ใช้ทั้งสำหรับแฉวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้าพระบวณแห่ เป็นเกียรติยศ มีหลักฐานว่า ไทยใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>จิตอาสาและจิตอาสาเฉพาะกิจ</p> <p>นายกรัฐมนตรี ขอบคุณจิตอาสา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมจิตร์ร่วมใจกันทำความดีเพื่อพ่อ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงเวลานี้ รวมทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กว่า ๔ ล้านคนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีความมุ่งมั่นและเข้มแข็ง ในการปฏิบัติการกิจ ทั้ง ๘ กิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ ก็เป็นการรวมพลังความรักความสามัคคีของคนในชาติ ที่ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเพื่อถวายแด่ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นวาระสุดท้าย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงชื่นชมและทรงขอบใจทุกคน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>การช่วยเหลือประชาชนฐานราก</p> <p>ปัญหาที่สำคัญของประชาชนฐานรากในปัจจุบันคือ เรื่องปากท้องและ การประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการ หลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก เป็นการช่วยเหลือในการให้สามารถ มีชีวิตที่อยู่รอด ซึ่งอาจจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มกิจกรรมบ้าง เช่น</p> <p>๑. กลุ่มเกษตรกร รอบแรก เป็นซ่อมสร้างโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใน ๓ เดือน เช่น มาตรการสร้างงาน และมาตรการช่วยเหลือชาวนา ต้นทุนการผลิต ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน ๑๕ ไร่ มีชาวนาที่ได้รับการช่วยเหลือ ราว ๓.๔ ล้านครอบครัว รอบสอง เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ๔ มาตรการวงเงิน รวมกว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ (๑) การดูแลภาระหนี้สินเกษตรกรด้วยการพักชำระ เงินต้นเป็นเวลา ๒ ปี และการลดดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ ราว ๒ ล้านราย ๆ หนึ่งก็ไม่เกิน ๕ แสนบาท (๒) คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แก่เกษตรกรจำนวน ๓ แสนราย (๓) การประกันภัยพืชผล ๗ ประเภท ให้เกษตรกร ๑.๕ ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ ล้านไร่ และ (๔) การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ๓.๗ ล้านรายนะครับ รายละไม่เกิน ๑๐ ไร่ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครึ่งเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท ใช้วงเงินงบประมาณ ประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นเกษตรกรใน ๓๖ จังหวัด พื้นที่มากกว่า ๔ ล้านไร่ ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง กว่า ๒๗,๐๐๐ ไร่ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ในการชำระหนี้ ในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายรายวัน</p> <p>๓. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้มี รายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ อีก ที่มีรายได้น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้ให้มีการลงทะเบียนฯ ครั้งแรกกลางปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นมาตรการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ราว ๘ ล้านคน รวมเป็นวงเงินราว ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ (๑) กรณีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ ๓,๐๐๐ บาท และ (๒) กรณีที่มีรายได้ ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ คนละ ๑,๕๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ นี้ในปัจจุบัน จะเป็นการให้สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ซึ่งแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ๓๐๐ บาท (๒) เป็นค่าเดินทาง ๑,๕๐๐ บาท มีผู้ลงทะเบียนฯ และผ่านคุณสมบัติตาม โครงการกว่า ๑๑ ล้านรายเป็นการเริ่มต้น ซึ่งระยะแรกต้องจัดสรรสัดส่วนให้ครบถ้วน และให้เกิดความเป็นธรรม</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>รัฐบาลและ คสช. ได้ทุ่มเทความพยายามในการแก้ปัญหา ไม่เพียงในระยะเร่งด่วน แต่ต้องการสร้างความยั่งยืนไปด้วย ตามศาสตร์พระราชา ให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น</p> <p>๑. นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย ได้มีการรวมตัว รวมพลังกัน ผลิตสินค้าและดำเนินการร่วมกันภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีแบบแผน รัฐ เอกชน จะต้องเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าให้สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มอำนาจต่อรองในการตลาดให้กับเกษตรกร หรือประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง ช่วยลดต้นทุนการผลิตลง เพิ่มคุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ในปี ๒๕๖๐ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ราว ๙๙๐ - ๑,๑๐๐ บาทต่อไร่ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p> <p>๒. การรักษาเสถียรภาพราคายางพารา มีการให้เพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางในประเทศในระยะแรก ด้วยการทำถนนและซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด</p> <p>๓. การแก้ปัญหาของรัฐวิสาหกิจ เป็นประเด็นสำคัญ เป็นแรงขับเคลื่อน เป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งของประเทศ ของรัฐบาลที่ช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหา ให้การดำเนินงานของภาครัฐโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง